

สช.เดินหน้า
แผนสุขภาพ10ปี
> 11



สช.เดินหน้าแผนสุขภาพ 10 ปี

สช.เร่งขับเคลื่อนวางระบบสุขภาพใน 10 ปีข้างหน้า กำหนดแนวทางรับมือโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หลังกรมเห็นชอบร่างธรรมนูญสุขภาพ “พลเดช” ระบุเป็นพิมพ์เขียวระบบสุขภาพของประเทศ

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำเสนอเพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวกำหนดกรอบและแนวทางวางนโยบายยุทธศาสตร์ของทุกภาคส่วน เตรียมรับมือภัยคุกคามสุขภาพ ในอีก 10 ปีข้างหน้า ที่เตรียมนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั้น นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิด (สช.) เผยว่า ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฉบับใหม่จะช่วยให้เห็นภาพอนาคตที่พึงประสงค์ของระบบสุขภาพที่ชัดเจนในอีก 10 ปีข้างหน้า และกำหนดแนวทางในการรับมือหรือแก้ปัญหาภัยคุกคามสุขภาพที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น โรคอุบัติใหม่ โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผลกระทบจากความเป็นเมือง การเจรจาเสรีระหว่างประเทศ ฯลฯ

ดังนั้น ธรรมนูญฉบับใหม่จึงสำคัญมากเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งตามมาตรา 48 กำหนดว่า ธรรมนูญที่ ครม. เห็นชอบแล้วจะผูกพันหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะ

ต้องดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่ ขณะที่ชุมชนทั้งในเมืองและชนบท หรือกลุ่มชุมชนผู้สนใจรายประเด็น ก็สามารถใช้เป็นต้นแบบจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่หรือธรรมนูญสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อเป็นกติกากฎหรือเจตจำนงร่วมในการกำหนดระบบสุขภาพที่ต้องการของชุมชน ทั้งนี้ เนื้อหาหลักของธรรมนูญ ที่สำคัญ อาทิ การกำหนดให้สุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนโดยรัฐมีหน้าที่ส่งเสริม

สนับสนุน และคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย การให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรม ขณะที่การบริการสาธารณสุขต้องตอบสนองต่อความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มโดยให้ความสำคัญกับความเสมอภาคในการเข้าถึง คุณภาพ ความปลอดภัย สุขภาพ และความพึงพอใจของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

ประชาชนจะมีหน่วยบริการประจำดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ มีระบบเชื่อมโยงการดูแลบริการรับและส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รวมถึงมีสาระรายละเอียดเพิ่มเติมจากธรรมนูญ ฉบับพ.ศ.2552 ได้แก่สุขภาพจิตที่ต้องการส่งเสริมความสามารถในการจัดการปัญหาในชีวิตและงานอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพของระบบบริการสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ เข้าถึงได้ง่าย นำไปสู่การมีจิตเจตจำนงและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

กำหนดแนวทางรับมือ
ปัญหาภัยคุกคามสุขภาพ
ที่กำลังจะเกิดขึ้น